

## CHUYỆN LẠ Y HỌC VIỆT NAM

---

T trong thời gian vừa qua, tại Việt Nam xuất hiện nhiều chuyện “lạ” lớn nhỏ khác nhau rất đáng lưu ý.

Chuyện lạ lớn nhất là có những tàu “lạ” lớn vờn tại vịnh Nam Hải tấn công bắt bớ ngư dân người Việt đã nhiều đời chài lưới kiếm ăn ở vùng biển cả quê hương này.

Chuyện “lạ” kế tiếp là đã có những thực phẩm độc hại cho sức khỏe người dân từ quốc gia “lạ” vượt biên giới phía bắc xâm nhập thị trường Việt Nam, gây ra biết bao nhiêu vụ ngộ độc thực phẩm mà hậu quả có thể kéo dài nhiều thế hệ.

Rồi còn có những cột mốc “lạ” được cắm lẩn vào lãnh địa Việt Nam để nói rộng đất cho nước “lạ” phương Bắc... những người “lạ” ra vào đất nước mình “tự do như người Hà Nội”, để lập nghiệp làm ăn buôn bán lấy vợ lấy chồng tạo ra đơn vị cư dân độc lập.

Riêng về địa hạt Y tế sức khỏe cũng có vài chuyện “lạ” đáng kể.

### **Bé gái phát ra lửa**

Trước hết là trường hợp một bé gái tại một xóm nọ ở Sài Gòn được cho hay là có thể phát lửa đốt cháy các đồ vật khi cháu tới gần. Dân chúng khắp nơi tò mò kéo nhau tới xem. Báo chí cũng phóng sự rộng rãi loan tin, cho là một hiện tượng lạ. Chỉ có cơ quan y tế nhà nước thì không thấy chính thức nói gì về hiện tượng này, khiến cho sự việc càng trở nên bí mật khi báo chí, dân chúng cũng như nhiều nhà “khoa học” tự do nghiên cứu, phỏng đoán, giải thích.

*Chẳng hạn:* Sau khi tiếp xúc với cháu gái, một nhà chuyên môn về Trung Tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người hợp tác với các nhà ngoại cảm đã kết luận là “trong người cô bé có nguồn hỏa lực mạnh” có thể gây cháy, nơi nào cháu đến gần là có thể gây cháy”, thậm chí kể cả khi ngồi trên xe bus đi học thì xe cũng cháy!!! Vị này còn phát ngôn thêm là đã “coi lá số tử vi để xem bé sinh vào ngày giờ nào để suy đoán tư duy trừu tượng của bé” và ông cho hay “hình chụp não của cháu cho thấy não phát triển kỳ lạ giống như não các nhà tôn giáo, nhà văn”!!!

Một nhà “khoa học” khác dè dặt hơn, phát biểu: “Thực tế về khía cạnh vật lý, cho đến bây giờ, mọi người vẫn dựa vào lời kể của người thân cháu Th mà chưa ai trực tiếp tiếp cận hay chứng kiến sự việc bé tự gây cháy khi nhìn vào đồ vật”.

Thực vậy, theo báo chí, tất cả các vụ cháy đều do lời kể của thân nhân hoặc chính cháu nói ra, chứ chưa có ai chứng kiến sự việc. Một lần cháy khác đã được gia đình kêu cứu sở cứu hỏa và cơ quan này cho hay hỏa hoạn xảy ra là do chạm dây điện.

Một nhật báo tại Việt Nam cho hay, Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng và viện Hình sự VN sẽ “vào cuộc làm rõ nguyên nhân những vụ cháy bí ẩn được cho là do bé Th gây ra trong thời gian qua”.

Vẫn không thấy cơ quan bảo vệ sức khỏe người dân từ khu phố văn hóa địa phương tới cơ quan y tế phường khóm quận có ý kiến, vì có lẽ cho rằng đây là “chuyện lạ nhỏ”, không đáng lưu ý. Cứ để tự nhiên cho dân chúng tò mò giải trí, quên đi nỗi buồn kinh tế khó khăn....

Riêng cá nhân người viết nhớ lại rằng trong y khoa có một tâm bệnh gọi là Pyromania mà tự điển y học định nghĩa là người bệnh có một ám ảnh đốt cháy đồ vật. Gốc của chữ Pyromania từ tiếng Hy Lạp: Pyro là lửa và tiếp vĩ ngữ mania có nghĩa là ám ảnh, cưỡng chế mất suy luận, loss of reason.

Pyromania là bệnh rất hiếm, thường thấy ở trẻ em hơn là người lớn và 90% các trường hợp do nam giới gây ra. Bệnh đã được nhà tâm lý Freud cho là người phóng hỏa muốn có quyền lực hơn tạo hóa.

Có nhiều hoàn cảnh đưa tới ám ảnh phóng hỏa, như:

- Có mục đích giải tỏa những căng thẳng, ám ức trong lòng hoặc để thỏa mãn một ý nguyện;
- Tìm kiếm sự chú ý của người khác hoặc của nhân viên công lực để giải tỏa một vấn nạn như bị ức hiếp, bullying ở trường học, thiếu hiềm bạn bè hoặc trả thù một bất công nào đó trong quá khứ;
- Khi bị cha mẹ ruồng bỏ, không chăm sóc hoặc bị lạm dụng;

Tài liệu DSM IV của Hội Tâm bệnh Hoa Kỳ đưa ra các tiêu chuẩn như sau để xác định chẩn đoán Pyromania:

- Bệnh nhân có chủ tâm cố tình phóng hỏa một hoặc nhiều lần;
- Bệnh nhân phải cảm thấy có một tâm trạng căng thẳng hoặc cảm giác khơi gợi trước khi phóng hỏa;
- Bệnh nhân phải chứng tỏ là đương sự cảm thấy mê hoặc, lôi cuốn hoặc tò mò về lửa và các hoàn cảnh xung quanh lửa (như dụng cụ liên quan tới lửa, những phương thức dùng lửa hoặc những gì xảy ra sau khi phóng hỏa);
- Bệnh nhân phải cảm thấy nhẹ nhõm, khoái trá hoặc vừa lòng vì đã phóng hỏa, chứng kiến hoặc tham gia việc phóng hỏa;
- Bệnh nhân không có một dụng ý khi phóng hỏa như là mục đích tài chánh, chính trị, che đậy một tội trạng nào đó.

Cần phân biệt trẻ em cưỡng chế phóng hỏa với Cố ý gây hỏa hoạn arson.

Pyromania là một tâm bệnh có chủ ý khi phóng hỏa đôi khi ám ảnh với những gì liên quan tới lửa như xe cứu hỏa, sở cứu hỏa hoặc nhân viên cứu hỏa. Bệnh nhân bị lôi cuốn với lửa và thấy vừa lòng và nhẹ nhõm sau mỗi lần gây cháy.

Arson là một rối loạn hành vi, bao gồm một số người tò mò muốn thử nghiệm, chơi với lửa hoặc có tâm lý bất thường, gây ra hỏa hoạn để trả thù hoặc mưu lợi cá nhân.

Trở lại với cháu bé ở Sài Gòn, biết đâu cháu chẳng vì một hoàn cảnh nào đó mà rơi vào tâm bệnh Pyromania hoặc cũng có thể do hành vi bất thường, muốn được để ý, đốt cháy sự vật với nguồn lửa từ một dụng cụ nào đó không xuất phát tự cơ thể mình.

Giá kể có một cơ quan y tế nhỏ nào đó chịu khó dành thì giờ quan sát hành vi của cháu trong đám ngày tại môi trường y khoa để phân tích tâm trạng, thực hiện vài xét nghiệm căn bản rồi giải thích việc làm của cháu thì cũng hợp tình hợp lý đấy nhỉ. Kéo người nước ngoài biết chuyện, họ lại bảo dân mình dễ tính, hay phao tin đồn nhảm.

### **Hội Chứng Viêm Da Dày Sưng Bàn Tay Bàn Chân**

Chuyện “lạ” thứ hai là bệnh gọi là “Hội chứng Viêm Da Dày Sưng Bàn Tay Bàn Chân” tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Bệnh “lạ” xuất hiện từ gần 2 năm nay mà chưa có cơ quan y tế lớn nhỏ tại Việt nam biết tại sao, điều trị thế nào.... Cho tới tháng 5 năm 2012 đã có 235 người mắc bệnh với 21 tử vong. Dân chúng rất hoang mang.

Theo báo trong nước, một dân làng than phiền “Tôi thực sự rất hoang mang. Trong làng người dân bị bệnh, ra đi ngày càng nhiều, trong đó có cả con gái tôi. Và cho đến bây giờ vẫn chưa có thể chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh. Người dân sẽ còn ở đây, và chứng kiến biết bao cảnh tang thương nữa.”

Bác sĩ Giám Đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ cho biết: “Hiện số lượng trẻ em mắc chứng bệnh này ngày càng tăng. Hơn nữa, xuất hiện thêm các triệu chứng mới nóng sốt, buồn nôn và tổn thương gan... khiến cho người dân rất khó phát hiện để đưa đến điều trị kịp thời”.

Và sau đây là ý kiến của cơ quan Y tế “cấp cao” cả nước.

*“Sau khi khảo sát thực địa và xét nghiệm mẫu, Hội đồng khoa học của Bộ y tế đã xác định hội chứng viêm da dày sưng lòng bàn tay, bàn chân là do nhiễm độc trên cơ địa người bệnh có tình trạng kém dinh dưỡng”.* Đó là ý kiến của Cục Trưởng Cục An Toàn Thực phẩm Bộ Y Tế.

Vị đứng đầu Cơ quan Điều trị Bộ Y Tế cho hay, “các chuyên gia đầu ngành y tế và cán bộ y tế địa phương đã cập nhật phác đồ điều trị mới cho cán bộ y tế trong việc điều trị này”.

Và theo báo chí, trong một năm, Bộ Y Tế đã sửa đổi phác đồ điều trị 3 lần nhưng bệnh vẫn còn, tỷ lệ tử vong vẫn cao, sự hoang mang ngày càng lớn trong người dân.

Một Thứ trưởng Bộ Y tế đã họp báo về bệnh lạ này, với sự hiện diện của đại diện tại Việt Nam của CDC Hoa Kỳ và Tổ chức Y Tế Thế giới. Ông cho hay các nghiên cứu của Bộ chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh, nhưng kết luận bệnh gây ra do “người bệnh có tình trạng dinh dưỡng kém, thiếu vitamin B3, vì ăn gạo mốc ẩm”. Và gạo không mốc đã được tiếp tế cho dân chúng, nhưng bệnh vẫn còn.

Điểm đáng lưu ý trong cuộc họp báo là ông Thứ Trưởng nhắn nhủ phóng viên không nên phỏng vấn 2 nhà chuyên môn nước ngoài là khách mời. Vì “họ tới đây để nghe chứ không trả lời câu hỏi”. Kể cũng lạ. Nhà chuyên môn mà không góp ý kiến thì tới làm gì. Chắc là lại có bí mật quốc gia gì đây.

Trước kết luận của bộ Y tế là bệnh gây ra do gạo mốc ẩm, chủ tịch Ủy ban Hành chánh huyện Ba Tơ “bức xúc” đại ý là: “Chúng tôi bây giờ chỉ trông chờ vào ngành y nhưng thời gian phát hiện đến nay đã quá lâu mà người dân vẫn bế tắc về thông tin. (...) Bây giờ mà chờ tìm mãi thì dân chết vì đây không phải là nơi thí nghiệm. Đối với ngành y, lòng tin đã mai một dần”. Theo Sài Gòn Tiếp Thị. Theo ông, đây không phải là gạo mốc mà là loại gạo khi gặt lúa về bà con mang đi ủ ngay, khi cần ăn thì mới phơi

rồi đi xay gạo. Do đó gạo có mùi như gạo ủ và hạt com rất chắc. Dân chúng nơi đây vẫn ăn gạo này từ nhiều đời mà chưa bao giờ mắc bệnh.



**Bàn tay, bàn chân lở loét của một bệnh nhân**  
(Nguồn: Vnexpress.net)

thấy người dân da tay chân nổi mẩn, da vàng vọt vì suy gan, những ánh mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Một không khí xác xơ, tang tóc ngập cả một làng quê”.

Bệnh vẫn tiếp tục hoành hành. Nhà Nước nói sẽ tiếp tục “chỉ đạo” để xác định rõ căn nguyên của căn bệnh này trong thời gian tới. Và bệnh nhân cứ tiếp tục mẫn phần.

Rồi lại còn bệnh “lạ” Già Trước Tuổi, bệnh Chân Tay Miệng, bệnh Lở mồm Long móng, chuyện “lạ” giới cung cấp y tế mất lương tri nghề nghiệp, bỏ bê bệnh nhân tới chết, nhận tiền hoa hồng nhập cảng được phẩm....

Xin hẹn quý thân hữu vào dịp khác sẽ nói tới.

*Bác sĩ Nguyễn Ý Đức*

*Texas, Hoa Kỳ*

<http://www.bsnguyenyduc.com>

Phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị nhận định: “Cái cần phải phê phán ở đây là bộ Y tế chưa tỏ ra cho dân thấy rằng họ thực sự có trách nhiệm với sinh mạng của người dân khi ba năm qua vẫn chỉ luẩn quẩn với những câu trả lời vòng vo và kết quả thu được là bệnh vẫn tiếp tục hoành hành. Không bộ nào hiểu được tính cấp bách của việc cứu người hơn bộ Y tế. Việc biến cả một huyện Ba Tơ thành phòng thí nghiệm suốt ba năm qua là điều khó có thể chấp nhận được”.

Và có nhà báo phóng bút tả chân: “Ngày tháng cứ nặng nề trôi qua với những người dân làng Rêu. Hung tin liên tục ập tới. Người chết, trẻ bị bệnh tật, quấy khóc. Đâu đâu cũng

---

*Kính thưa Quý vị, đặc biệt các bạn trẻ,*

*Trong số những người thân của chúng ta, không phải tất cả đều đã có máy điện toán (vi tính) hoặc có dùng email, hoặc đã có thể nhận được những tài liệu này.... Vì vậy, xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách phổ biến tài liệu này bằng email hoặc in ra, photocopy và gửi cho người thân của Quý vị. Đặc biệt xin gửi cho những ai chưa có sử dụng Internet.*

*Xin chân thành cảm ơn*

[conggiaovietnam@gmail.com](mailto:conggiaovietnam@gmail.com)

<http://www.conggiaovietnam.net>

---

*Nguồn: Internet E-mail by [conggiaovietnam@gmail.com](mailto:conggiaovietnam@gmail.com) chuyển*

*Đăng ngày Thứ Năm, May 31<sup>st</sup>, 2012  
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND/SĐND, QL-VNCH*